



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี
เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะนาวศรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๗ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕ และหนังสือกระทรวง มหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา และกิจกรรม เพิ่มเติมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (โอนเพิ่ม เป็นรายการใหม่) ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลตะนาวศรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจำแนกรายละเอียดให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี และแผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งแผนการดำเนินงานดังกล่าวเป็นเครื่องมือ สำคัญในการบริหาร งานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานในเขตพื้นที่ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมิน ผล โดยมีเนื้อหาส่วนที่ เพิ่มเติม ดังนี้

ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่นกิจกรรมและ งบประมาณ (แบบ ผด.๐๑) และบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.๐๒) เป็นการ รวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาที่เพิ่มเติม และดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ ซึ่งได้แยกโครงการ รายละเอียด ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ สถานที่ดำเนินการ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และระยะเวลา ดำเนินการ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี และแผนงาน ดังนี้

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน ๑ รายการ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องการทราบรายละเอียด ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tanaosri.go.th หัวข้อ นโยบาย/แผน แผนการดำเนินงาน หรือขอรับข้อมูลดังกล่าวได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี ในวัน และเวลา ราชการ

/จึงประกาศ...

จึงประกาศมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๗๑

(นายพุด แยมพรหม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะนาวศรี